

ข่าวความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit



ข้อเท็จจริงข่าว ในช่วงการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำอียู 27 ประเทศ เพื่อหารือความคืบหน้าการเจรจา Brexit พร้อมทั้งชี้แจงข้อเสนอของสหราชอาณาจักรในการดำเนินความสัมพันธ์กับอียูในอนาคต ภายหลัง Brexit ซึ่งต่อมาผู้นำอียูได้ประเมินผลความคืบหน้าการเจรจา Brexit และเห็นร่วมกันว่า การเจรจา Brexit ยังไม่มีความคืบหน้าเพียงพอที่จะนำไปสู่การจัดประชุมคณะมนตรียุโรปสมัยพิเศษในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ผู้นำอียูยังได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อหัวหน้าคณะเจรจาของอียู นาย Michel Barnier และความเป็นเอกภาพของท่าทีฝ่ายอียูในประเด็น Brexit

ภายหลังการประชุมดังกล่าว นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ได้เผยว่า สหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาที่จะขยายช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ของการออกจากอียู จากเดิมที่มีการตกลงกันว่า ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจะมีผลสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม ปี 2563 เพื่อเป็นการขยายเวลาในการเจรจาข้อตกลงร่วมกันในประเด็นไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หากมีการขยายช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านดังกล่าว จะส่งผลให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู่ภายใต้กฎระเบียบของตลาดร่วมและสหภาพศุลกากรของอียูต่อไปอีก โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า จะมีการขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกกี่เดือน โดยนายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ยืนยันว่าจะไม่ให้เกินระยะเวลา 1 ปี

นาย Michel Barnier หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายอียู ได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นไอร์แลนด์ในการประชุมคณะมนตรียุโรปครั้งนี้ นอกเหนือจากการเสนอให้มีการขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงต้องการเวลาในการเจรจาหารือเกี่ยวกับประเด็นไอร์แลนด์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายนั้นยอมรับต่อไป

อย่างไรก็ตาม แนวความคิดที่จะขยายระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสมาชิกพรรครัฐบาล Conservative Party ที่สนับสนุนการออกจากอียู ได้แก่ นาย Nick Boles,

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

นาย David Davis และนาง Nadine Dorries โดยให้เหตุผลว่า การที่สหราชอาณาจักรจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเป็นระยะเวลาเพิ่มขึ้น จะทำให้ฝ่ายสหราชอาณาจักรต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลให้แก่ฝ่ายสหภาพยุโรปโดยไม่จำเป็นทั้งที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ภายในระยะเวลาที่จะขยายออกไป

ที่มา: Sky news, The Guardian

ข้อคิดเห็นของ สศต.

สหราชอาณาจักรมีกำหนดที่จะออกจากการเป็นสมาชิกอียูอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2562 แม้ว่าสหราชอาณาจักรและอียูมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลง Brexit และต้องการหลีกเลี่ยงกรณีการถอนสมาชิกภาพออกจากอียูของสหราชอาณาจักรโดยไม่มีข้อตกลงร่วมกัน (No-deal Brexit) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงมีท่าทีที่แตกต่างกันในประเด็นไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การเจรจาหรือข้อตกลงการออกจากอียูของสหราชอาณาจักรยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่สหราชอาณาจักรจะออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายอย่างมากของทั้งสองฝ่ายในการบรรลุข้อตกลง Brexit ได้ตามเป้าหมายเวลาที่กำหนด

สรุปโดย สศต. ลอนดอน